

Số: 37/CV-DLG

Gia Lai, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Mã chứng khoán: DLG
Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-269) 3748 367
Fax: (84-269) 3747 366
Người thực hiện công bố thông tin: Trần Cao Châu
Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (84-269) 3748 367
Fax: (84-269) 3747 366

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin:

- Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 22/4/2021 về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển năm 2021;
- Công văn số 34/ĐLGL-TC ngày 22/4/2021 về việc giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ và phương án khắc phục;
- Công văn số 35/ĐLGL-TC ngày 22/4/2021 về việc đề nghị xác nhận giải trình một số chỉ tiêu của BCTC năm 2020;
- Công văn số 64/CV-AAC về việc xác nhận giải trình một số số liệu trên BCTC năm 2020 của DLG ngày 22/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN CAO CHÂU



DUCLONG GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **03** /QĐ-HĐQT-ĐLGL

Pleiku, ngày **22** tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: **03** /BB-HĐQT-ĐLGL, ngày **22** tháng 4 năm 2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; thảo luận định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1.1. Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đối với mọi hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu và Việt Nam và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không ngoại lệ. Hội đồng quản trị đánh giá cao lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân viên, các công ty/đơn vị thành viên đã phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2020, mặc dù kết quả chưa đạt được như kỳ vọng.

1.2. Thông qua kết quả thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC như sau:

- Doanh thu thuần năm 2020 là 2.034, tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,4% so với kế hoạch là 2.500 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 lỗ: - 929,7 tỷ đồng, lỗ nặng so với kế hoạch là 80 tỷ đồng.



1.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên gồm các lĩnh vực như: Thu phí cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, Sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông, Thủy điện, Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, Bến xe, bãi đỗ,.... doanh thu và lợi nhuận năm 2021 như sau:

+ Kế hoạch Doanh thu thuần là: 2.000 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là: 50 tỷ đồng.

1.4. Hội đồng quản trị Tập đoàn nhắc nhở các công ty/đơn vị thành viên khẩn trương thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, báo cáo định kỳ cho Hội đồng quản trị để có định hướng phù hợp với diễn biến của thị trường trong và ngoài nước.

1.5. Căn cứ phương hướng, kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh hiện có và các dự án tiềm năng sẽ triển khai trong năm 2021; HĐQT dự kiến sẽ trình thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2021, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021-2025, cụ thể như sau:

- Về năng lượng: Đức Long Gia Lai đang tập trung phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài các dự án thủy điện đã và đang đầu tư, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang phát triển một số dự án thủy điện tại các tỉnh Tây Nguyên với tổng công suất khoảng 250 MW. Ngoài ra, hưởng ứng cơ chế khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam, ĐLGL đã đề xuất và được các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Bình Thuận chấp thuận chủ trương và đang hoàn thiện thủ tục để đầu tư nhiều dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn các tỉnh. Tổng công suất các dự án điện gió dự kiến đạt 850 MW, điện mặt trời vào khoảng 1.950 MW, trong đó 1.500 MW xây dựng trên đất liền, 450MW xây dựng trên lòng hồ và vùng bán ngập của lòng hồ. Một số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương phê duyệt, đưa vào quy hoạch Tổng sơ đồ điện VIII. Các dự án khác đã được các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng chấp thuận chủ trương đầu tư, chờ Bộ Công thương trình Chính phủ đưa vào quy hoạch;

- Đối với lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử: Đức Long Gia Lai tập trung đầu tư chuyên sâu sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại các Nhà máy Ansen tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Nhà máy DLG - HANBIT tại Seoul, Hàn Quốc, nhà máy điện tử tại Khu Công nghệ cao - Quận 9, TP.HCM và đang mở rộng đầu tư Nhà máy điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương; đồng thời, thực hiện các giải pháp: Đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, tổ chức liên doanh liên kết, mở rộng thị trường để sản xuất các sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử và smart tivi tiêu thụ tại các thị trường: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận;

1041
CÔNG
CÓ PH
TẬP ĐC
ĐỨC L
GIA L
EIKU -

- Đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đường Quốc lộ 14 thuộc các dự án BOT đã đầu tư, tiếp tục triển khai tốt công tác thu phí để tạo nguồn thu ổn định. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Tam Tân và xây dựng nút giao thông tại chân đường dẫn vào cầu An Hạ thuộc Khu đô thị Tây Bắc theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT); đường cao tốc đoạn Biên Hòa - Tân Thành - cụm cảng Cái Mép, Thị Vải (giai đoạn 1) thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BOT, Khu công nghiệp Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tham gia đầu tư, dự thầu các dự án giao thông, cảng biển trên địa bàn cả nước.

Ngoài các lĩnh vực chiến lược trên, Tập đoàn ĐLGL còn tập trung đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống, gồm:

- Về bất động sản nghỉ dưỡng: nắm bắt chủ trương khuyến khích đầu tư vào kinh tế biển theo Nghị quyết của Chính phủ, Đức Long Gia Lai và các công ty thành viên sẽ phát triển các dự án Sân golf, khách sạn và khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp từ 4 - 5 sao, khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Về nông nghiệp: Đức Long Gia Lai đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trên một số diện tích trồng chè và cà phê, hình thành nên một chuỗi khép kín các khâu, từ trồng - chế biến - xuất khẩu;

- Các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống: (Chế biến sản phẩm đồ gỗ, Bến xe bãi đỗ, Khai thác và chế biến khoáng sản...): Đầu tư chuyên sâu, đổi mới trang thiết bị và nhân lực để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, giữ được thị trường, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận ổn định;


- Phối hợp làm việc với ngân hàng/chủ nợ để cấu trúc lại tài chính doanh nghiệp, cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc vay, chuyển nhượng tài sản không sinh lời, thoái vốn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả để tích lũy dòng tiền giảm dần dư nợ gốc, đồng thời xin miễn giảm lãi vay, giảm chi phí tài chính doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho Công ty có đủ nguồn lực đảm bảo doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng và phát triển bền vững.

Điều 2. Giao cho Giám đốc các công ty thành viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chấp hành chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng cho các phòng/ban chức năng, Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc và Chánh Văn phòng Tập đoàn tổng hợp, báo cáo công việc cho Chủ tịch HĐQT hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, làm cơ sở để tổ chức các cuộc họp sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, biện pháp nhằm thực hiện kế hoạch đã được HĐQT và Đại hội cổ đông Công ty thông qua.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT+Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

